



ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๒๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๔๕

เรื่อง การส่งผู้แทนไทยเข้าสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาค  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖/๐๑/๔๓๓  
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเรื่อง การส่งผู้แทนไทยเข้าสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ เห็นชอบการส่งผู้แทนไทยเข้า  
สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่  
กระทรวงสาธารณสุขเสนอทั้ง ๒ ข้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย เครืองาม)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0206/01/ 433

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

// กุมภาพันธ์ 2545

เรื่อง การส่งผู้แทนไทยเข้าร่วมสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประวัติ นายแพทย์สำลี เปลียนบางช้าง จำนวน 140 ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเห็นว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAR (South-East Asia Region) ) ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจะจัดให้วีซีทีในเดือนกันยายน 2546 โดยจะมีการเลือกตั้งผู้อำนวยการภูมิภาค (Regional Director-R.D.) คนใหม่ แทนผู้อำนวยการภูมิภาคคนปัจจุบัน ซึ่งกำลังจะหมดวาระในต้นปี พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ การเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งต้องดำเนินการก่อนการเลือกตั้งอย่างน้อย 6 เดือน นั้น คือก่อนเดือนมีนาคม 2546 และการตัดสินใจโดยประเทศภาคีสมาชิกที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งดังกล่าวจะกระทำล่วงหน้าก่อนกำหนดข้างต้น 1-2 ปี เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการดำเนินงานด้านการทูตในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอื่นๆ ในภูมิภาค นั้น

ในกรณี เนื่องจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างมากจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับที่ผ่านมประเทศไทยไม่เคยได้รับตำแหน่งดังกล่าวเลย และหากผู้แทนไทยได้รับการเลือกตั้งจะสามารถใช้ประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี จึงสมควรอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะส่งผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงทบวง กรมต่างๆ ให้การสนับสนุนในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี นายแพทย์สุรพงษ์ สีบวงศ์ลี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะทำงาน และที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติให้ นายแพทย์สำลี เปลียนบางช้าง คณะบดีวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนประเทศไทยในการสมัครลงแข่งขันรับเลือกตั้งดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตั้งต่อไปนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

1. เห็นชอบในหลักการและอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขส่ง นายแพทย์สำลี เปลี่ยนนางช้าง เป็นผู้แทนประเทศไทยสมัครเข้ารับเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้การสนับสนุนในการสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุดารัตน์ เกียรติธรรม)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

โทร. 0-2590-1366

โทรสาร 0-2591-8562, 0-2590-1374

## ชีวประวัติ นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง



นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง คณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุข แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอดีตรองผู้อำนวยการภูมิภาค (Deputy Regional Director) และผู้อำนวยการบริหารแผนงาน Director, Programme Management) ขององค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เข้าปฏิบัติงานกับองค์การอนามัยโลกตั้งแต่เดือนมกราคม 2527 จนเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในองค์การฯ อีก คือเริ่มด้วยการเป็นที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน เจ้าหน้าที่วางแผนงานอาวุโสระดับภูมิภาค และผู้อำนวยการฝ่ายการป้องกันและควบคุมโรค หลังเกษียณอายุแล้วได้ไปเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านการปฏิรูประบบการบริหารงานและงบประมาณ ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในฐานะรองผู้อำนวยการภูมิภาคและผู้อำนวยการบริหารแผนงาน นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการแผนงานขององค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณราว 9,000.- ล้านบาท สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยตรงต่อการพัฒนาสาธารณสุข ของประเทศภาคีสมาชิกในภูมิภาค ซึ่งมีอยู่ 10 ประเทศ คือ บังกลาเทศ ภูฏาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ (พม่า) เนปาล ศรีลังกา และประเทศไทย ในแง่ของจำนวนประชากรภูมิภาคนี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคทั้งหมด (6 ภูมิภาค) ขององค์การอนามัยโลก คือ มีประชากรประมาณ 1.5 พันล้านคน (หนึ่งในสามของประชากรโลก) เป็นภูมิภาคที่มีประเทศขนาดใหญ่ (ประชากรตั้งแต่ 100 ล้านคนขึ้นไป) มากที่สุด คือ 3 ประเทศ อินเดีย (ประมาณ 1,000 ล้านคน) อินโดนีเซีย (ประมาณ 230 ล้านคน) และบังกลาเทศ (ประมาณ 150 ล้านคน)

ก่อนไปทำงานกับองค์การอนามัยโลก นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง รับราชการกับกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เริ่มจากการเป็นนายแพทย์โท ของกองสุขภาพ กรมอนามัย ส่งไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง อำเภอคำนาเจียง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยปฏิบัติการพิเศษพลเรือน ทหาร ดำรง ในอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนาราศนราคร จังหวัดนนทบุรี และศูนย์ฝึกอบรมภาคกลางของกรมอนามัยที่จังหวัดชลบุรี จากนั้นเป็นนายแพทย์โทและนายแพทย์เอกของฝึกอบรม กรมการแพทย์และอนามัย ผู้อำนวยการ

กองวิชาการ กรมการแพทย์ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนไปปฏิบัติงานกับองค์การอนามัยโลก คือ ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาแห่งชาติเรื่องการป้องกันและควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ธานี เป็ลียนบางช้าง เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2483 จบแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทางสาธารณสุขศาสตร์และโรคเขตร้อน (M.P.H. & T.M.) และสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Dr. P.H.) จากมหาวิทยาลัยทูเลน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการวางแผนงานสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัลเหรียญทองสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยทูเลน (2515) ประกาศนียบัตรแพทย์ดีเด่น จากสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทย (2513) เป็นสมาชิกดกต้าไอเมก้า (ETA Chapter) เป็นแพทย์ไทยคนแรก และยังเป็นคนเดียวที่ได้เป็น Diplomate of the American Board of Prevention Medicine สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมของแพทยสภาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522

เมื่อกลับมามีประเทศไทยหลังเกษียณอายุแล้ว ยังได้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านกาต่างประเทสให้แก่องค์กรวรวงสาธาณสุข เป็นศาสตราภิชาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่วิทยาลัยการสาธารณสุข แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนกระทั่งเป็นคณบดีของวิทยาลัยฯ แห่งนี้เมื่อเดือนเมษายน 2544

ก่อนไปปฏิบัติงานกับองค์การอนามัยโลก เคยเป็นสมาชิกและเลขานุการของคณะผู้แทนประเทศไทยไปประชุมสมัชชาอนามัยโลก และไปประชุมคณะกรรมการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก เป็นระยะเวลา 10 ปีติดต่อกัน เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก ในกรุงเทพฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2520 เป็นผู้แทนประเทศไทยใน Joint Coordinating Board ของ WHO/World Bank/United Nations Development Programme Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR) ระหว่างปี พ.ศ. 2523 และ 2527

นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกจากปี พ.ศ. 2523 จนถึง 2527 เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการจัดงานวันอนามัยโลกระหว่างปี พ.ศ. 2517 จนถึง 2527 เป็นประธานของคณะกรรมการจัดประชุมผู้อำนวยการสภาวิชิยทางการแพทย์ จากประเทศภาคีสมาชิกขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2525 เป็นกรรมการและเลขานุการทั่วไปของคณะกรรมการจัดประชุม TDR Joint Coordinating Board ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2527

ผลงานดีเด่น ของ นายแพทย์ดำดี เปลิกนบางช้าง ขณะที่ปฏิบัติงานกับองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือการปฏิรูประบบงบประมาณ และการบริหารงานโดยการนำวิธีการ ทำแผนงานงบประมาณโดยยึดผลรับที่จะได้ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นพื้นฐาน มากกว่าการใช้ ปัจจัยนำเข้า ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำการใช้ลักษณะงาน มาเป็นหลักในการจัดรูปแบบของกิจกรรมการใช้ disciplines หรือ ปัญหาในการแบ่งงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด จากความสำเร็จในการปฏิรูปดังกล่าว ทำให้เป็นที่ยอมรับ ในองค์การอนามัยโลกว่า นายแพทย์ดำดี เปลิกนบางช้าง เป็นนักบริหารที่มีความสามารถมากที่สุดคน หนึ่งในระดับภูมิภาค ดังนั้นเมื่อเกษียณอายุแล้ว จึงได้รับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านการปฏิรูป ระบบงบประมาณและการบริหารงาน ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา